

Welcome to Tiệm Tạp Hóa White Center Mini Market Halal và Deli



Thực phẩm Hồi Giáo cho gia đình:

Tiệm tạp hóa Hồi Giáo trong khu phố với trái cây tươi, rau cải, thịt, trứng, sữa và nhập khẩu sản phẩm khô để dự trữ trong bếp. Đặc biệt là nhiều loại gia vị để nấu những món ăn Châu Phi và Ấn Độ. Có các loại hàng thủy tinh, dụng cụ nấu nướng, đồ nhựa, nước hoa, đồ chơi, sản phẩm lau chùi, và những linh tinh khác cần thiết cho trong nhà.

Thực phẩm Halal lành mạnh & ngon

“Nếu có ai đó nói với tôi là họ muốn mở một tiệm kinh doanh,” Ayan Kaynan nói, “Tôi khuyến khích họ nên thử rồi sẽ thấy” Gia đình Ayan từ Somali đến định cư ở Seattle năm 1999. Vài năm trước đây mẹ tôi có ý định mở một tiệm tạp hóa Hồi Giáo ở khu White Center này” Ayan khẳng định “ Chúng tôi thích cộng đồng ở đây, và thích giúp đỡ mọi người.” Và tiệm thực phẩm Hồi Giáo White Center Mini Market Halal được thành hình năm 2009 với thực phẩm dinh dưỡng cho gia đình trong khu phố.

Trái cây và rau cải được Ayan mua lại với giá sỉ của thương doanh địa phương Charlie’s Produce. Thực phẩm tươi ở tiệm White Center Mini Market Halal và Deli gồm có dưa hấu, dưa đỏ, chanh xanh, chanh vàng, cam, táo đỏ, táo xanh, chuối, cà chua, khoai tây, và không thể thiếu củ hành tây. “Những loại trái cây mà gia đình Ayan yêu thích,” “nào lá dứa, dưa hấu, và xoài.” Toàn bộ bánh mì làm bằng lúa mì nguyên chất được bày ở quầy trước tiệm, và trong tủ lạnh có nước trái cây tươi, sữa, phó mát, và trứng. Khách hàng sẽ tìm thấy chả gà halal, bánh mì pita, và những thức ăn đã chuẩn bị trong tủ đông đá. Gian hàng thức ăn nóng có bánh mì sandwiches làm theo kiểu Ý, gyros, tortillas kẹp bit tết, sambusa và madhazi (bánh mì ngọt chiên). Cửa hàng tôi có rất nhiều gia vị bột nêm cho thịt bò, thịt trườn, và thịt gà, Ayan giải thích,” chúng tôi mua thịt làm theo kiểu hồi giáo ở một doanh thương bán sỉ dưới Kent”

Tiệm White Center Mini Market Halal và Deli dự trữ nhiều gia vị, hạt, đậu, và nhu yếu phẩm khác. Fenugreek, tandoori trộn, ớt bột, bột cà ri, sumac, và đậu khấu là một trong những hương liệu mà khách hàng lựa chọn. Hạt và đậu gồm có bột bắp, lúa mạch, đậu lăng đỏ, adzuki, đậu xanh, hominy, đậu bò và hạt mè tách vỏ. Ayan chia sẻ “Một trong những việc khó khăn nhất của một cửa tiệm là đặt hàng và tổ chức.” Cô dự trữ subag những loại như dầu nấu ăn (dầu olive, dầu mè, rau cải), xoài bột, bột măng cầu, dừa bào, chà là, trái cây, thực phẩm cho trẻ con, sữa bột Similac, cà phê Banadir, một loại cà phê bột (có hương vị gừng, bạch đậu khấu và quế), và nhiều loại trà nhập khẩu như trà Ketepa Pride, Alwazah, hay Kericho Gold.

Chỉ cần ghé qua tiệm White Center Mini Market Halal và Deli là có tất cả những sản phẩm cần thiết. Có đủ tất cả nguyên liệu trong danh sách cho những khách hàng thích nấu những món ăn Châu Phi và Ấn Độ trong tiệm. Quý vị cần ý kiến cho một buổi ăn ngon? Xin hỏi Ayan: “Sambusa,” cô ta gật đầu và mỉm cười, “thịt bò và rau cải với củ hành. Cay”



ĐỒ CHƠI, GIA DỤNG & QUÀ CHO GIA ĐÌNH

Tiệm tạp hóa White Center Mini Market Halal và Deli ngoài thực phẩm còn dự trữ nhiều sản phẩm khác. Đồ dùng cá nhân, vệ sinh, thuốc nhuộm, nước hoa, và những hàng trang sức để giúp bạn làm đẹp. Trang trí trong nhà bằng hàng thủy tinh, dụng cụ nấu nướng, và các hộp nhựa tiện ích sẽ giúp cho nhà bạn được gọn gàng và ngăn nắp. Bạn cần nấu nướng mà không bị mấy đứa nhỏ làm phiền? Hãy chọn một vài món đồ chơi từ trung tâm của hàng. Tất cả sản phẩm cần thiết đều có ở đây: sản phẩm lau chùi, giấy, thuốc tẩy, bao đựng rác, nước thơm xịt nhà. Hãy đến Mini Market Halal và Deli để có những thực phẩm tươi, lành mạnh và nhiều thứ hơn nữa cho gia đình bạn.

HALAL CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Halal từ tiếng Ả Rập có nghĩa là hợp pháp hoặc cho phép. Khi được sử dụng cho thực phẩm và các mặt hàng chăm sóc cá nhân, halal xác định các sản phẩm được chuẩn bị theo đạo đức của pháp luật Hồi Giáo của chế độ ăn uống (cũng giống như kosher từ tiếng Yiddish được sử dụng để xác định các loại thực phẩm được phép theo quy định của pháp luật Do Thái chế độ ăn uống).

TIỆM TẠP HÓA WHITE CENTER MINI MARKET HALAL VÀ DELI

1521 SW 98th St
Seattle, WA, 98106
(206) 767-1936

OPEN:

Mỗi ngày từ 9:00 sáng đến 9:00 giờ tối

tiền mặt; chi phiếu; thẻ tín dụng; chương trình WIC; Phiếu thực phẩm/EBT



White Center

GROWING A GLOBAL VILLAGE
GLOBALLY DELICIOUS PRODUCE



healthy  foods here
BUSINESS SUPPORT



King County FOOD & FITNESS Initiative